

NOT FABLES BUT POWER

KHÔNG PHẢI LÀ LỖI NHƯNG CÔNG SUẤT

Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za



MALETSUNYANE FALLS (194 metres) Lesotho

Đó là nơi Masoebe , thầy phù thủy vĩ đại , đã ném xuống những lá bùa ngoại đạo, thuốc men và xương phù thủy của mình sau khi tìm thấy một cuộc sống mới trong Đấng Christ.

Tiết kiệm năng lượng

"Chúng tôi không làm theo những câu chuyện được sáng tạo khéo léo khi chúng tôi nói với các bạn về **quyền năng** và sự tái lâm của Chúa chúng tôi là Chúa Giê-xu Christ, nhưng chúng tôi là nhân chứng của Bệ hạ" (2 Phi-e-rơ 1:16).

Một số sẽ có chúng tôi tin rằng các Kinh Thánh chỉ được thực hiện lên trong truyện ngụ ngôn hay những câu chuyện. Những câu chuyện không có thật và được dựng lên bởi những người đàn ông.

Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng khi họ ở trên núi, họ đã thấy Chúa Giê-su bị biến hình (hoặc thay đổi) trước mắt họ. Họ đã nhìn thấy ông vinh quang và nghe tiếng nói của Thiên Chúa từ trời nói: "Đây là địa Mỹ Sơn, ai tôi yêu; với Ngài tôi đẹp lòng" (Mt 17: 5).

Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng anh ta là không xấu hổ của Tin Mừng của Chúa Kitô vì nó là sức mạnh của Thiên Chúa cho sự cứu rỗi của tất cả những ai tin rằng, để các Người Do Thái và sau đó đến các dân ngoại (người La Mã 01:16). Chúa Kitô đã đến để cứu những người tội lỗi. Không có ai quá xấu cũng không quá tốt mà Ngài không thể cứu. Ông là có thể để tiết kiệm hoàn toàn những người đến để Thiên Chúa nhờ Đức Kitô Chúa Giêsu (Do Thái 7:25). Ông có những sức mạnh để lưu các còng khốn khổ nhất, xã hội đen, những tên trộm và những kẻ nói dối. Ngài cũng đã cứu kẻ trộm trên thập tự giá. Ngài đã cứu người đàn bà Sa-ma-ri. Anh đã cứu người điên cuồng Gadara đang bị ám bởi một quân đoàn quỷ dữ. Ông đã quở trách biển bão và cứu Peter khỏi bị chìm. Ông lưu tôn giáo những người như Saul của Tarsus người sau này trở thành những Paul hùng mạnh.

Nơi đây ở Châu Phi, Ngài đã cứu hàng ngàn linh hồn. Một số là những kẻ say xỉn, những người khác vô đạo đức và một

số là những thầy phù thủy quyền năng. Một người tên là Masoebe , là bác sĩ phù thủy quyền năng nhất trong thời của ông ta. Anh ta biết cách tận dụng những linh hồn ma quỷ và tự nhận mình có sức mạnh làm mưa làm gió. Anh ta là một kẻ say xỉn và vô đạo đức. Nhưng một ngày nọ, khi nghe Phúc âm được rao giảng và chứng kiến cách Chúa chữa lành người bệnh què mà không cần thuốc men, ông đã được cứu một cách tuyệt vời. Ông trở về nhà mình ở vùng núi cao của Lesotho và thu thập tất cả các loại thuốc của mình, xương và sự quyến rũ và ném chúng xuống một vách núi cao vào sâu MALETSUNYANE thác nước . Ông bị phá hủy thuốc lá và mình cần sa và đổ ra tất cả các bia của mình, như ông đã được xác định không bao giờ để uống bất kỳ rượu hoặc hút thuốc bất kỳ hình thức thuốc lá hoặc dagga một lần nữa. Ông đã trở thành một Cơ đốc nhân chân thành được mọi người gọi là người thật của Đức Chúa Trời. Không ai có thể đã thay đổi mà cuộc sống của người đàn ông mà là Đức Kitô.

Tôi quen một thanh niên khác là một tay giang hồ thứ thiệt , chỉ sống bằng nghề trộm cắp, lừa đảo và cướp giật ở bất cứ đâu anh ta đi đến. Anh ta ở trong tù nhiều hơn là ra khỏi nó. Nhưng quyền năng của Tin Mừng đã cứu người đàn ông đó một cách triệt để và thay đổi toàn bộ cuộc đời anh ta và khiến anh ta trở thành một người rao giảng Tin Mừng tuyệt vời . Qua lời rao giảng của ông, hàng trăm tên côn đồ, kẻ say rượu, kẻ trộm và kẻ giết người đã thực sự được cứu giữa mọi tầng lớp nhân dân, giàu nghèo, da trắng và da đen.

Nguồn điện tiết kiệm tương tự đã thay đổi cuộc đời tôi hơn 60 năm trước và đã giữ chân tôi suốt những năm qua. Nó lưu anh em của tôi và chị em và em yêu mẹ. Nó sẽ cứu bạn nếu bạn để Chúa Giê-xu đi vào lòng mình. Tôn giáo sẽ

không cứu bạn nhưng Chúa Giê-xu sẽ làm được. Đối với này là những mục đích rất của ông đến vào thế giới.

Có lần chúng tôi ở với một người đàn bà góa chồng, người chồng của ông ta, đã sống trong địa ngục hơn hai mươi năm, suýt uống rượu tự tử và khiến cuộc sống của vợ con ông ta khốn khổ nhất. Nhưng họ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho anh ta và Đức Chúa Trời đã cứu và giải cứu anh ta khỏi con đường tội lỗi của mình. Không chỉ có sức mạnh thể của Tin Mừng cứu cá nhân, nó có thể tiết kiệm một gia đình toàn bộ, một ngôi làng toàn bộ hoặc thị trấn và một toàn bộ đất nước. Sự hồi sinh ở xứ Wales nhiều năm trước đã cứu toàn bộ ngôi làng. Các đơn giản rao giảng của Jonah lưu các thành phố của Nineveh khỏi sự hủy diệt. Chúa có thể cứu toàn bộ quốc gia. Ông nói: "Hãy đến với tôi và được lưu lại, tất cả các bạn kết thúc của trái đất; vì tôi là Đức Chúa Trời, và không có khác" (Ê-sai 45:22). Kinh Thánh và lịch sử của các thế giới là đầy đủ của sự thật bằng chứng Thiên Chúa của tiết kiệm năng lượng. Đây là lý do tại sao các thiên thần nói với Giuse, trước khi Chúa Giêsu được sinh ra: "Bạn đang để dâng cho Ngài tên Chúa Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi của họ" (Mt 1:21).

Sức mạnh để chữa lành

Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng: Ta là Chúa chữa lành người "(Xuất Ê-díp-tô Ký 5:26). Thiên Chúa đã chứng tỏ sự chân thành của anh Lôi cho Ông là họ chữa lành cho bốn mươi năm. Không một của các 3 000 000 người bị ốm hoặc bị bệnh. Ngay cả khi họ đã bị cắn bởi con rắn một cái nhìn duy nhất tại dấu Anh với điều kiện giữ họ sống và chữa lành họ. Hàng trăm, hàng ngàn người sống ngày nay có thể làm chứng cho quyền năng chữa lành của Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa chúng ta .

Người phung đến với Chúa Giê-su ngay lập tức được chữa lành. Người mù nhìn thấy, người điếc nghe thấy và người câm nói được. Kẻ què và kẻ què bước đi. Ngay cả những người đã chết cũng được sống lại nhờ quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô. Nếu có là không lành điện trong Tin Mừng và trong tên của Chúa Giêsu của chúng tôi, bài viết này không thể được viết tay, cho tôi bản thân mình đã ở cửa cái chết của nhiều lần thông qua nghiêm trọng bệnh, nhưng đã được chữa lành bởi sức mạnh của Lời của Ngài. Chắc chắn Ngài đã gánh lấy tội lỗi và bệnh tật của chúng tôi trong anh riêng cơ thể trên các chèo và do vết thương của ông ta được chữa lành (Ê-sai 53: 5).

" Hỡi linh hồn tôi , hãy ngợi khen Chúa ... Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi và chữa lành mọi bệnh tật cho tôi" (Thi thiên 103: 2, 3). Chúa Giêsu chữa lành của Thiên Chúa, không chỉ chữa lành cơ thể bệnh mà còn là linh hồn đó là sic k khỏi tội lỗi . Anh ấy chữa lành trái tim và tinh thần bị tổn thương và tan vỡ . "Ta sẽ phục hồi sức khỏe và chữa lành vết thương cho ngươi" (Giê-rê-mi 30:17). Thiên Chúa, Đấng làm cho con người ra khỏi bụi của trái đất cũng có thể để khôi phục lại sức khỏe cho chúng ta và giữ chúng ta khỏe mạnh.

Tôi sẽ không quên các con trai của một giám đốc ở Lesotho người thương của mình trở lại bằng cách rơi xuống từ một con ngựa. Anh ta bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Ông không thể cử động chân của mình và để nằm trên lưng cho nhiều hơn hai năm. Qua nghe các Tin Mừng nhắc ông thú nhận tội lỗi của mình và tìm thấy một cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Trong câu trả lời cho lời cầu nguyện HE một cái gì đó ngay lập tức được chữa lành và một cái gì đó khả năng để Ride một con ngựa nữa.

Việc Madihotetso , người thừa kế quyền thừa kế của tập đoàn C giàu nhất Lesotho, đã gây chấn động cả đất nước. Đối với năm cô

đã được raving điên và đã được gắn với dây chuyền. Không bác sĩ nào, da trắng hay da đen, có thể giúp cô ấy. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thoát cho cô sau khi cô được một trong những tội tó khiêm tốn của Ngài cầu nguyện cho cô .

Tôi sẽ không quên cách là vợ của một trong những nông dân ở Orange Free State đã trở thành bệnh nặng sau khi sinh của cô lần đầu tiên trẻ em. Trong suốt 15 năm , cô đã trải qua 24 ca phẫu thuật nghiêm trọng và phải chịu đựng cho đến chết. Cô không thể cử động một chi nào và không còn nhìn thấy hoặc nghe thấy. Mộ của cô đã được đào, các quan tài mua và người thân của cô đã được thông báo để tham dự lễ tang.

Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp khi một trong những tội tó Ngài cầu nguyện những lời cầu nguyện của đức tin. Ông trích dẫn Mác 16:17, 18 "Những ai tin ... sẽ đặt tay lên người bệnh , và họ sẽ khỏi bệnh." Đức Chúa Trời đã chạm vào người phụ nữ và cô ấy đã được chữa lành.

Sức mạnh của huyết của Chúa Giê-xu

Chỉ nhờ quyền năng của huyết Chúa Jêsus mà lòng chúng ta mới có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Không có xà phòng, thuốc hay hóa chất nào có thể làm mất đi tội lỗi. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội lỗi, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không nằm ở chúng ta. Nếu chúng ta xưng của chúng tôi tội lỗi, Thiên Chúa là thành tín và chỉ tha thứ cho chúng tôi chúng tôi tội lỗi, và để làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Huyết của Chúa Giê Su Ky Tô, Con Đức Chúa Trời, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi (I Giăng 1: 7-10). Trong sách Khải Huyền 7: 9-17, chúng ta đọc của một vĩ đại vô mà không có một có thể đếm được,

mỗi dân tộc, bộ lạc, người và ngôn ngữ, người đã rửa sạch áo choàng của họ và làm cho họ trắng trong máu Con Chiên.

Phêrô và Gioan cho chúng tôi biết về sự cứu chuộc sức mạnh của máu của Chúa Giê-su, mà không chỉ thanh lọc chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ nhưng từ tội lỗi bản thân và từ sự thống trị và quyền lực của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã mua chúng ta cho chính Ngài qua huyết của Con Ngài. Chúng ta biết rằng chúng tôi đã không mua với bạc và vàng, nhưng với các quý máu của Chúa Kitô Chiên Con đã không tì vết hoặc khiếm khuyết. (1 Phi-e-rơ 1:18, 19). Chúa Giê-xu đã mua chúng ta cho Đức Chúa Trời bằng huyết của Ngài từ mọi chi phái, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia để làm cho chúng ta trở thành thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời (Khải Huyền 5: 9, 10).

Huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực xấu xa của kẻ thù. Đó là máu của con chiên rắc trên doorposts nhà của họ mà bảo vệ các trẻ em của Israel tại Ai Cập từ các tàu khu trục đã giết tất cả các con đầu lòng. Đức Chúa Trời phán: "Khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua các người" (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13). Đó là những sợi dây đỏ ở cửa sổ mà lưu Ra-háp và tất cả mọi người cô khi Jericho giảm (Giô-suê 2: 18-21). Tương tự như vậy , huyết của Chúa Giê-xu có quyền năng cứu bạn và gia đình bạn nếu bạn tin. "Hãy tin vào Chúa Giê-su Kitô, và bạn sẽ được lưu lại, bạn và gia đình của bạn." (Công vụ 16:31).

Các người trong các trần và không có cây nước của Lesotho gắn dải ruy băng đỏ nhỏ giữa hai cánh gà của họ. Họ biết rằng điều hâu sẽ không tấn công hoặc lấy một con gà có dải băng đỏ trên lưng. Ngoài ra, Chúng ta đọc trong Khải Huyền 12: 11, rằng Các Thánh Hữu của Đức Chúa Trời đã

chiến thắng Sa-tan nhờ quyền năng huyết Chiên Con. Câu thơ sau rất đúng

Có quyền năng, quyền năng, sức mạnh kỳ diệu , Trong Huyết Chiên Con; Có sức mạnh, quyền năng, sức mạnh kỳ diệu , Trong Huyết Chiên Con quý giá.

Sức mạnh của lời cầu nguyện

Tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh vô hạn. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Chúa Giê-su phán: "Hãy xin thì sẽ được ban cho". (Ma-thi-ơ 7: 7). Người phong cùi mà không ai có thể giúp đỡ, hỏi Chúa Giê-su để chữa lành và Chúa Giê-su đã làm. Ngay lập tức căn bệnh phong cùi rời bỏ anh. Người mù kêu cầu với Chúa Giê-su và được Ngài nhìn thấy. Bốn người đàn ông thực hiện một người đàn ông người đã bị liệt vào Chúa Giê-su, xin Ngài chữa lành anh ta và Chúa Giê-su đã làm. Có nhiều sức mạnh trong lời cầu nguyện hơn trong quả bom nguyên tử hoặc bất kỳ khác loại của quả bom. Lời cầu nguyện không chỉ cứu từng cá nhân, nó có thể thay đổi toàn bộ quốc gia.

Ê-li-sê là một người như chúng ta, đã tha thiết cầu nguyện rằng trời không mưa, trời không mưa trong ba năm rưỡi. Anh lại cầu nguyện và trời đổ mưa. Ông cũng cầu nguyện một đơn giản cầu nguyện và lửa đã xuống từ trời, và đốt cháy lên sự hy sinh, gỗ, các đá và bụi và liếm lên mặt nước. Toàn thể dân tộc Y-sơ-ra-ên được trở về với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện của một người. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi kẻ thù đến chống lại ông. Để đáp lại lời cầu nguyện của ông, thiên sứ của Chúa đã giết 185 000 binh lính trong trại của kẻ thù. Chúa Giê-su cầu nguyện cho đến khi ông sáng lên khuôn mặt và quần áo của ông là trắng và sáng. Anh ấy đã cầu nguyện suốt đêm. Anh ta ăn chay và cầu nguyện. Ngài tha thiết cầu nguyện cho đến khi mồ hôi của Ngài giống như những giọt

máu lớn. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và ma quỷ nhờ lời cầu nguyện. Anh ấy bảo chúng tôi phải cầu nguyện mọi lúc .

Sức mạnh của niềm tin và tình yêu

Chúa Giê-su nói rằng nếu chúng ta có đức tin nhỏ như hạt cải, chúng ta sẽ dời được núi (Ma-thi-ơ 17:20). Không gì là không thể nếu chúng ta tin tưởng và tin tưởng vào Chúa. Qua tin vào Thiên Chúa với dân Israel chinh phục vương quốc, mang lại công lý, đã đạt được những gì đã hứa, đóng cửa miệng của sư tử , chấm dứt các cơn thịnh nộ của các đám cháy và thoát khỏi cạnh của các thanh gươm. Trong những thời điểm của sự yếu đuối họ đã được thực hiện mạnh mẽ, trở thành dũng cảm trong chiến đấu (như David khi chiến đấu Goliath) và đánh bại quân đội của kẻ thù (Do Thái 11:33, 34). Đức tin là chiến thắng mà vượt qua thế giới (1 Giăng 5: 4).

Một trong những quyền năng lớn nhất của Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu mạnh mẽ như cái chết. Tình yêu chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Khi chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời qua cái chết của Con Ngài (Rô-ma 5: 8-10). Nó cùng với sức mạnh của tình yêu mà Enabled Thiên Chúa đến cho chúng ta những người tội lỗi để mình chỉ Sơn, hầu cho hễ ai tin vào Ngài có nên không bị hư mất nhưng đã đi mà không cần sự sống đời đời (Giăng 3:16). Tình yêu này của Thiên Chúa làm hạn chế chúng để phục vụ Ngài, để giữ ông răn, để vâng phục và tin tưởng Ngài. Nó đánh bay mọi nỗi sợ hãi. Không có gì là có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô.

" Trong mọi sự, chúng ta hơn kẻ chinh phục nhờ Ngài , Đấng đã yêu thương chúng ta. Đối với tôi đang thuyết phục rằng không phải cái chết cũng

không sống, không phải Angeles Cũng không phải quỷ, không phải hiện tại cũng không phải tương lai, cũng không phải Bất kỳ Powers, không phải chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ điều gì khác trong mọi tạo vật, sẽ có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Thiên Chúa mà là nơi Đức Kitô Giêsu của chúng ta Chúa "(Rm 8: 35-39).

Vẽ điện

Chúa Giê-xu giống như một nam châm mạnh mẽ thu hút tất cả mọi người đến với chính Ngài. Chúa Giê- su phán (Giăng 12:32): "Nhưng ta, khi ta được cất lên khỏi đất, sẽ lôi kéo mọi người đến với Ta . Chúa Giêsu không xua đuổi chúng ta bằng nỗi sợ hãi như ma quỷ, Chúa Giêsu lôi kéo chúng ta như một người chăn tốt lành dắt đàn chiên của mình. Ông lôi kéo chúng ta ra khỏi tội lỗi và từ những thú vui tội lỗi của thế giới để theo Ngài để màu xanh lá cây cỏ và đến vùng biển yên tĩnh. Sớm các Chúa Ngài sẽ đi xuống từ trời với một lớn lệnh, với các tiếng nói của các tổng lãnh thiên thần và với kèn tiếng gọi của Thiên Chúa, và người chết trong Chúa Kitô sẽ sống lại trước hết, sau đó chúng ta là kẻ vẫn còn sống và là trái sẽ bị bắt lên - trong ánh mắt lấp lánh - để gặp Chúa trên không trung. Và vì thế chúng ta sẽ ở cùng các Chúa mãi mãi (1 Têsalônica 4: 13-18 1 Corinthians 15: 51-58).

Sức mạnh sáng tạo

Trước khi kết thúc, cho phép tôi nói về sức mạnh sáng tạo của Phúc Âm, là thứ làm cho các thánh thoát khỏi tội nhân. Vua Đa-vít biết điều gì đó về quyền năng đó khi ông cầu nguyện: " Hỡi Đức Chúa Trời, hãy tạo cho tôi một tấm lòng trong sạch , và làm mới một tâm hồn kiên định trong tôi" (Thi-thiên 51:10). Sau khi tất cả những chiến thắng, ông đã giành được hơn những kẻ thù của Thiên Chúa, ông phát hiện ra rằng những kẻ thù mạnh nhất là ở chính

mình, bản thù của mình tim. Các trái tim là "đối trá ... và xa hơn chữa bệnh. Ai có thể hiểu được nó?" (Giê-rê-mi 17: 9). Chính Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng - "từ bên trong, bên ngoài trái tim con người, nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, đồi bại tình dục, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, ác ý, lừa dối, dâm dục, đồ kỵ, vu khống, kiêu ngạo và điên rồ. Tất cả những điều xấu xa này đều đến từ bên trong và làm cho một người trở nên 'ô uế' " (Mác 7:21 - 23).

Đa-vít nhận ra rằng ông không thể thay đổi trái tim mình cũng như không thể làm cho nó trong sạch, vì vậy ông tha thiết cầu nguyện với niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời và đất, cũng sẽ tạo ra trái tim trong sạch trong ông và ban cho ông một thần khí mới. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông, theo lời hứa của Ngài trong Cựu Ước: "Ta sẽ ban cho người một trái tim mới và đặt thần khí mới trong người; Ta sẽ lấy ra khỏi người trái tim bằng đá và ban cho người một trái tim bằng thịt" (Ê-xê-chi-ên 36 : 26).

Nhiều hơn có thể được nói về những sức mạnh của Lời của Ngài là sống và hoạt động và sắc nét hơn bất kỳ con dao hai lưỡi. Quyền năng của sự phục sinh của Ngài và quyền năng to lớn vô song của Ngài dành cho chúng ta, những người không tin vào truyện ngụ ngôn - nhưng dựa vào hoạt động của sức mạnh quyền năng của Ngài, được phát huy trong Đấng Christ khi Ngài khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Ngài trên trời. các lĩnh vực, vượt xa mọi quyền cai trị và uy quyền, quyền lực và quyền thống trị (Ê-phê-sô 1: 19-21).

Chúa Giê-su nói: "Bạn sẽ nhận được quyền năng khi Đức Thánh Linh ngự trên bạn". Thông qua sức mạnh rằng toàn bộ Jerusalem được lật trên các ngày của Lễ Ngũ Tuần. Sức

manh đó ngày nay vẫn vậy. " Lời hứa dành cho anh em và con cái anh em và cho tất cả những ai ở xa vì tất cả những ai mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi" (Công vụ 1 : 8, 2:39).

Quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu

Chúng ta có thể nói về quyền năng hùng mạnh của danh Chúa Giê-xu, danh xưng duy nhất được đặt cho loài người, nhờ đó chúng ta phải được cứu (Công vụ 4:12). Chúa Jê-sus phán: "Nhân danh Ta, chúng sẽ xua đuổi ma quỷ; chúng sẽ nói những thứ tiếng mới; đặt tay trên những người bệnh, và họ sẽ khỏe lại" (Mác 16:17, 18). "Ta sẽ nhân danh Ta làm bất cứ điều gì người yêu

cầu" (Giăng 14:13, 14; 15:16; 16:23). Phi-e-rơ nói với người đàn ông bị tàn tật từ khi sinh ra: "Nhân danh Đức Chúa Jê-sus Christ người Na-xa-rét, hãy bước đi." Ngài đứng dậy ... và đi với họ vào sân đền thờ, vừa đi vừa nhảy và ngợi khen Đức Chúa Trời (Công vụ 3: 1-9). Không ngạc nhiên của ông tên là gọi là tuyệt vời tán, Mighty Thiên Chúa, Everlasting Cha, Hoàng tử của Hòa Bình (Ê-sai 9: 6).

"Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên nơi cao nhất và ban cho Ngài danh trên mọi danh xưng, hầu cho nhân danh Đức Chúa Jê-sus mà mọi đầu gối phải cúi đầu, trên trời dưới đất và dưới đất, và mọi lưỡi đều xưng rằng Đức Chúa Jê-sus Christ là Chúa. , tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha "(Phi-líp 2: 9-11.)

"Nếu bạn dùng miệng xưng nhận rằng:" Chúa Giê-xu là Chúa, "và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu" (Rô-ma 10: 9).

Quy **tại** trước mặt Ngài trong sự cầu nguyện, tin **hiện nay** trên Ngài người chết và tặng cho bạn, và thú nhận Ngài trước khi người đàn ông và Thiên Chúa trước

khi nó là quá muộn. Ai tin Ngài sẽ không hối hận.

JR GSCHWEND

Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za

Nếu bạn đã tìm thấy sự cứu rỗi trong Đấng Christ, hoặc đã được ban phước qua tài liệu Tin Mừng của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn cảm ơn Chúa cùng với bạn, và ghi nhớ bạn nhiều hơn nữa trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. Để có tài liệu, sách và sách Phúc âm miễn phí bằng hơn 540 ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi :

TRÁI TIM CỦA NGƯỜI



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)